

Số: /BC-UBND

Tuy Phước, ngày tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
**Kết quả công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn
tiếp cận pháp luật năm 2021**

Thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021;

Nhằm tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá, chấm điểm và công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 đúng theo quy định tại Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 như sau:

1. Công tác chỉ đạo, ban hành văn bản triển khai thực hiện

Để tổ chức thực hiện, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 về Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện; Công văn số 1898/UBND-TP ngày 10/12/2021 về việc đánh giá, chấm điểm và đề nghị công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện (sau đây gọi là Hội đồng) được kiện toàn tại Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện gồm 15 thành viên và 01 thư ký. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng là Trưởng phòng Phòng Tư pháp, các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các ngành chuyên môn và Đảng, Mặt trận, đoàn thể có liên quan của huyện và đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Hội đồng huyện phân công nhiệm vụ từng thành viên Hội đồng và chỉ đạo, hướng dẫn các ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong năm 2021. Thường trực Hội

đồng cũng đã ban hành một số văn bản hướng dẫn công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ mà UBND huyện giao.

2. Kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 13/13 xã, thị trấn và kết quả thẩm tra hồ sơ của Hội đồng huyện vào ngày 24/01/2022 để xem xét, đánh giá, đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021.

Kết quả có 13/13 xã, thị trấn đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Quyết định số 619/QĐ-TTg và được UBND huyện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, chiếm tỷ lệ 100%. Trong đó: Có 09 xã loại I: Phước Quang, Phước Lộc, Phước Sơn, Phước Hưng, Phước Thành, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Thuận và Phước An; 03 xã, thị trấn loại II: Thị trấn Diêu Trì, xã Phước Thắng và thị trấn Tuy Phước; 01 xã loại III: Phước Nghĩa.

** Đánh giá chung:* Việc triển khai xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật được các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm công khai minh bạch, dân chủ đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện, tự đánh giá đối với một số tiêu chí về tiếp cận pháp luật tại cơ sở chưa bám sát thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân tại địa phương; một số văn bản luật, chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân vẫn chưa được triển khai sâu rộng cho toàn thể Nhân dân biết mà chủ yếu là lực lượng quân dân chính; chưa chú trọng đến việc xây dựng các các tiêu chí tiếp cận pháp luật theo hướng bền vững lâu dài. Việc đầu tư về kinh phí, con người, biên soạn tài liệu... cho công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại các địa phương chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

3. Một số giải pháp đối với việc củng cố đối với các tiêu chí tiếp cận pháp luật đối với các xã, thị trấn đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

Nhằm đảm bảo cho công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong năm 2022 và các năm tiếp theo đạt hiệu quả, góp phần phát huy các quyền cơ bản của người dân trong việc tiếp cận thông tin pháp luật có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình, UBND huyện đề ra một số giải pháp sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ và Nhân dân

trên địa bàn, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt và cán bộ thực thi pháp luật, đội ngũ làm công tác PBGDPL từ huyện đến cơ sở để giúp cho cán bộ và Nhân dân nhận thức rõ, đầy đủ công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là nhiệm vụ quan trọng của toàn bộ hệ thống chính trị, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương; kết quả xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là tiêu chí đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh và là tiêu chí đánh giá thi đua, khen thưởng hàng năm của chính quyền cấp xã.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức, của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là UBND cấp xã trong việc xây dựng xã, thị trấn bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Hội đồng huyện. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các phòng, ban, ngành có liên quan, các thành viên Hội đồng huyện và UBND cấp xã trong việc xây dựng và cải thiện điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện, đồng thời biểu dương nhân rộng điển hình trong công tác xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tiếp cận pháp luật và tổ chức thực hiện có hiệu quả các tiêu chí tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã, thị trấn với những nhiệm vụ, tiến độ cụ thể để làm cơ sở tổ chức thực hiện. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức chấm điểm, đánh giá tiếp cận pháp luật theo tiêu chí mới quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp

- Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng, thái độ phục vụ ngay sau khi người dân nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư kiến nghị, phản ánh và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; công khai, minh bạch các nội dung theo quy định pháp luật bằng các hình thức phù hợp. Hàng năm, UBND xã, thị trấn tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật, lắng nghe ý kiến phản ánh, kiến nghị của Nhân dân địa phương theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

- Chỉ đạo bố trí kinh phí hàng năm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; định kỳ tổ chức rà soát, phân loại, bổ sung sách, tài liệu của Tủ

sách pháp luật theo quy định.

- Đối với các xã, thị trấn đã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn củng cố, duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được trong những năm tiếp theo.

4. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị Sở Tư pháp: Tổ chức mở lớp tập huấn công tác xây dựng, đánh giá, chấm điểm chuẩn tiếp cận pháp luật cho cán bộ làm công tác này tại cấp huyện và cấp xã, nhất là hướng dẫn công tác rà soát, bổ sung tài liệu kiểm chứng cho phù hợp với quy định mới hiện nay.

Trên đây là kết quả thực hiện việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn huyện, kính báo cáo UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (b/c);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- TV Hội đồng ĐGTCPL huyện;
- Lưu: VT, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hùng Tân